

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1671 ให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 1 พ.ค. 2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1671
ให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา และ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1686
เชิญประชุมและรับผลการสอบภาค ก รายละเอียดดังนี้

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว๑๒๗๑



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม.๑๐๓๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ (ยกเว้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต ๑ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑) และ สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษได้มีประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจะมีการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด นั้น

เนื่องจากสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดทำข้อสอบแจ้งว่า ได้ทบทวนการตรวจสอบข้อสอบ และเฉลยคำตอบ ภาค ก ปรากฏว่ามีความคลาดเคลื่อนในการจัดทำข้อสอบ ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกขั้นตอน เป็นไปด้วยความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งให้สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการตรวจสอบข้อสอบ ทบทวนเฉลยคำตอบ และประมวลผลคะแนนภาค ก ให้ถูกต้องชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ในการนี้จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชะลอการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกไว้ก่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภมร รอดคล้าย)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๖

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๖๗๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง เชิญประชุมและรับผลการสอบภาค ก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ยกเว้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๖๗๖

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เชลลการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ก่อน เพื่อรอผลการตรวจสอบข้อสอบ ทบทวนคำเฉลย และประมวลผลคะแนนภาค ก ให้ถูกต้องชัดเจน จากสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้กระบวนการดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ยุติธรรม และโปร่งใส ในทุกขั้นตอน ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือก (ภาค ก) ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปรีณซ์บอลรูม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑๑ โรงแรมปรีณซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร พร้อมรับผลคะแนน ภาค ก ใหม่ เพื่อไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกจ่ายงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดันสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล รอดคล้าย)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๖

[ดาวน์โหลดหนังสือสั่งชะลอฯ คลิกที่นี่](#)

[ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม คลิกที่นี่](#)